

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Thưa bà con cử tri.

Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 10, thuộc địa bàn thành phố Quảng Ngãi xin được gửi tới quý vị đại biểu, bà con cử tri lời chào, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt và lời cảm ơn chân thành nhất!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa bà con cử tri và nhân dân!

Tôi xin tóm tắt ngắn gọn về bản thân như sau:

- Tôi tên là: Nguyễn Văn Luyện; Sinh ngày 14/01/1967;
- Quê quán: xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;
- Thường trú: Số 373/53 đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 5, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi;
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính;

Trước đây, tôi chủ yếu công tác trong ngành thuế. Tôi có 3 năm làm Chi cục trưởng Chi cục thuế Thành phố Quảng Ngãi, tham gia Thành ủy viên. Sau đó tôi được bổ nhiệm Phó Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian này, tôi tập trung chỉ đạo, phối hợp quản lý thu Ngân sách nhà nước, đồng thời chú trọng cải cách hành chính thuế, tăng cường kỷ cương kỷ luật, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế (Năm 2020, Cục thuế đứng đầu chỉ số DDCI cấp Sở, ngành); Ngày 10/3/2021 tôi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính. Với trách nhiệm mới này, thời gian qua tôi luôn nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bản thân luôn phát huy dân chủ, đề xuất nhiều nội dung biện pháp quản lý, tăng cường phân cấp, phân quyền trong điều hành và quản lý tài chính ngân sách, công sản. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu là đồng chí lãnh đạo đại diện cho Sở Tài chính tỉnh tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, được UBMTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bản thân tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan mà còn là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Tôi cho rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy kết quả và kinh nghiệm của HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua và tiếp tục đổi mới, để phát huy

hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công và tài chính doanh nghiệp...

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của một đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; tôi sẽ có kế hoạch làm việc khoa học, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; bố trí thời gian hợp lý để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống cũng như tâm tư nguyện vọng và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, cung cấp và trao đổi thông tin đồng thời thu thập ý kiến của cử tri để đề đạt đến HĐND tỉnh.

2. Trong phạm vi công tác chuyên môn của mình, tôi sẽ tham mưu đề xuất thu ngân sách đầy đủ, kịp thời; chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, công khai minh bạch; tập trung nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh; chú trọng vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, môi trường và an sinh xã hội khác. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Đề xuất phân cấp mạnh cho các cấp ngân sách, cơ quan đơn vị, tự chủ kinh phí, tài sản; hạn chế việc chi đầu tư gián tiếp, gây lãng phí, thất thoát tiền và tài sản của Nhà nước

3. Không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Tôi xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe bài phát biểu của tôi. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan MTTQ đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này. Rất mong nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bà con cử tri

Xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, các ông các bà lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Xin chân thành cảm ơn!